

- สาระ:** ลูกๆ ที่แสนหวาน พ่อที่ไม่มีตัวตนให้การกำหนดของตัวเองแก่ลูก และทำให้ลูกเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้า เพียงด้วยการกลายเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้าเท่านั้นที่ลูกจะสามารถประกาศสิทธิ์ในมรดกจากพ่อ
- คำถาม:** ลูกต้องให้ความใส่ใจอย่างเต็มที่ในสองประเด็นใดเพื่อที่จะประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรที่ไม่มีขีดจำกัด?
- คำตอบ:** 1) ในการศึกษาและ 2) ในการทำงานรับใช้ เพื่อที่จะทำงานรับใช้ ลักษณะนิสัยของลูกต้องดีมาก การศึกษานี้ซึ่งลูกจะประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรนั้นน่าอัศจรรย์มาก ตั้งแต่ยุคทองแดงเป็นต้นมา ลูกได้รับอาณาจักรด้วยการให้ทานและทำบุญ อย่างไรก็ตาม เวลาที่ลูกกลายเป็นเจ้าชายและเจ้าหญิงด้วยการศึกษานี้
- เพลง:** การจาริกแสวงบุญของเราพิเศษสุด...

โอม ชานติ ลูกๆ ทางจิตที่แสนหวานได้ยินเพลงบรรทัดนี้แล้ว การจาริกแสวงบุญของลูกคือการนั่งอย่างเงียบๆที่บ้านและไปยังดินแดนแห่งการหลุดพ้น ในขณะที่การจาริกแสวงบุญของโลกนั้นธรรมดา การจาริกแสวงบุญของลูกพิเศษสุด โยคะของสติปัญญาของมนุษย์เฝ้าแต่เร่รอนไปหาผู้รู้และผู้เคร่งศาสนา ลูกๆ ได้รับการกำหนดแล้วว่า: เพียงจดจำพ่อเท่านั้น ท่านเป็นพ่อที่ไม่มีตัวตน ไม่ใช่ว่าผู้ที่เชื่อในพ่อที่ไม่มีตัวตนทำตามการกำหนดของผู้เดียวที่ไม่มีตัวตน มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันมากมายในโลก พ่อผู้ไม่มีตัวตนให้การกำหนดที่ไม่มีตัวตน และด้วยการทำตามการกำหนดเหล่านั้น ผู้คนจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงที่สุดของการหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิต คนอื่นๆไม่รู้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ พวกเขาเพียงแค่พูดว่าพวกเขาเชื่อในผู้เดียวที่ไม่มีตัวตน มีการกำหนดนับไม่ถ้วน ในยุคทองมีเพียงการกำหนดเดียวเท่านั้น ในขณะที่ในยุคเหล็กมีการกำหนดนับไม่ถ้วน; มีศาสนานับไม่ถ้วน จะต้องมีการกำหนดเป็นแสนๆ ในทุกบ้านแต่ละคนก็มีการกำหนดของเขาเอง ที่นั่นเพียงพ่อผู้เดียวที่ให้การกำหนดที่สูงส่งที่สุดแก่ลูกที่ทำให้ลูกกลายเป็นมนุษย์ที่สูงส่งที่สุด เมื่อผู้คนเห็นรูปภาพของลูก หลายคนก็ถามลูกว่า: ท่านได้สร้างอะไร? อะไรคือสิ่งหลัก? บอกพวกเขาว่า: นี่คือความรู้ของผู้สร้างและตอนเริ่ม ตอนกลาง และตอนจบของสิ่งสร้าง ด้วยความรู้นี้ที่เรากลายเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้า ด้วยการกลายเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้า เราได้รับมรดกจากพ่อ เราสูญเสียมรดกโดยการกลายเป็นผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้า งานของลูกๆเวลานี้คือการเปลี่ยนผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าให้เป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้า เวลาที่ลูกได้รับคำแนะนำนี้จากพ่อแล้ว ภาพตรีมูรตินั้นชัดเจนมาก บรรพชนที่ถูกสร้างขึ้นผ่านบรรพชนั้นอย่างแน่นอนเป็นที่ต้องการ ไพบูชายัญนี้เป็นไพบูชายัญที่สำคัญมาก ก่อนอื่นลูกต้องอธิบายว่าพ่อคือพ่อสูงสุดของทั้งหมด และดวงวิญญาณทั้งหมดเป็นพี่น้องกัน พวกเขาทั้งหมดจดจำพ่อผู้เดียว ท่านถูกเรียกว่าพ่อ ลูกได้รับมรดกจากพ่อซึ่งเป็นผู้สร้าง ลูกไม่สามารถได้รับจากสิ่งสร้าง เหตุนี้เองทุกคนจึงจดจำพระเจ้า พ่อคือผู้สร้างสวรรค์และท่านมาในบาร์ตเท่านั้น ท่านมาที่นี่เพื่อทำงานของท่าน รูปภาพตรีมูรตินั้นดีมาก ผู้เดียวนี้คือบาบาและผู้นี้คือดาด้า บาบากำลังก่อตั้งอาณาจักรสุริยวงศ์ผ่านบรรพชนา พ่อพูดว่า: จดจำพ่อและบาบของลูกจะได้รับการปลดปล่อย เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูกนั้นชัดเจนอย่างสมบูรณ์ เหตุนี้เองบาบาจึงให้มีการทำเหรียญตรา บอกพวกเขาว่า: เราอธิบายทุกสิ่งสั้นๆในสองคำ ลูกสามารถได้รับมรดกจากพ่อในหนึ่งวินาที พ่อคือผู้สร้างสวรรค์ เหรียญตราเหล่านี้ดีมาก อย่างไรก็ตามลูกๆที่มีสำนึกเป็นร่างมากมายก็ไม่เข้าใจสิ่งเหล่านั้น เหรียญตราเหล่านี้บรรจุความรู้ทั้งหมดของหนึ่งวินาที บาบามาและทำให้บาร์ตเป็นสวรรค์ เพียงพ่อเท่านั้นที่ก่อตั้งโลกใหม่ “ยุคบรรจบพบกันที่สูงส่งที่สุด”เป็นที่จดจำ ความรู้ทั้งหมดนี้ควรไหลรินอยู่ในสติปัญญาของลูก บางคนมีโยคะแต่พวกเขาไม่รับฟังความรู้ และแล้วพวกเขาจึงไม่สามารถสร้างสมสิ่งใดได้เลย ลูกๆ ผู้ทำงานรับใช้สามารถสร้างสมความรู้นี้ได้เป็นอย่างดี พ่อมาและทำงานรับใช้ของการเปลี่ยนมนุษย์ให้เป็นเทพ แต่ลูกๆบางคนก็ไม่ทำงานรับใช้ใดๆเลย ดังนั้น ลูกๆเช่นนั้นจะมีประโยชน์อะไร? พวกเขาจะปีนขึ้นไปบนบัลลังก์ หัวใจของบาบาได้อย่างไร? พ่อพูดว่า: บทบาทของพ่อในละครคือการปลดปล่อยทุกคนจากอาณาจักรของราวัน อาณาจักรของรามและอาณาจักรของราวันได้มีการจดจำกันในบาร์ต เวลาที่ใครคือราม? ผู้คนไม่แม้กระทั่งรู้อะไรนี้ พวกเขาร้องเพลง “ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ พระเจ้าของผู้เลื่อมใสศรัทธาคือหนึ่งเดียว” ดังนั้นเมื่อใครก็ตามมาเป็นครั้งแรก จงให้คำแนะนำพ่อแก่เขา ก่อนอื่นประเมินบุคคลนั้นแล้วจึงอธิบายตามนั้น พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดมาให้มรดกแห่งความสุขที่ไม่มีขีดจำกัดแก่ลูก ท่านไม่มีร่างกายของท่านเอง และดังนั้นท่านจะให้มรดกได้อย่างไร? ท่านเองพูดว่า: พ่อสอนราชาโยคะแก่ลูกผ่านร่างของบรรพชนาและทำให้ลูกประกาศสิทธิ์ในสถานภาพนั้น ใช้เวลาหนึ่งวินาทีที่จะอธิบายเหรียญนี้ เหรียญนี้เล็กมาก! อย่างไรก็ตามผู้ที่อธิบายต้องมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณอย่างมาก มีพวกเขาจำนวนน้อยมาก ไม่มีใครทำความเพียรพยายาม

นี่ และเหตุนี้เองบาบาก็พูดว่า: เขียนชาร์ทของลูกและดูว่าตลอดทั้งวันลูกใช้เวลาอยู่ในการจดจำระลึกถึงมากแค่ไหน? ในขณะที่ทำงานอยู่ในสำนักงานของลูกตลอดทั้งวัน ลูกต้องอยู่ในการจดจำระลึกถึง ลูกต้องมีการกระทำ ที่นี้ลูกถูกทำให้หนึ่ง ในโยคะและถูกบอกให้จดจำพอ ในเวลานั้นลูกไม่ได้ทำการกระทำ ลูกต้องจดจำบาบามาในขณะที่มีการกระทำ มิฉะนั้นแล้ว ลูกก็จะสร้างนิสัยของการต้องนั่งเป็นพิเศษเพื่อมีการจดจำระลึกถึง เพียงเมื่อลูกอยู่ในการจดจำระลึกถึงขณะทำการกระทำเท่านั้นที่ลูกจะเป็นที่ยอมรับว่าเป็นคาร์มาโยคี อย่างแน่นอนลูกต้องเล่นบทบาทของลูก เป็นเพียงด้วยการจดจำระลึกถึงนี่ที่มายาสรางอุปสรรค ไม่มีลูกคนใดเขียนชาร์ทของลูกอย่างซื่อสัตย์ ลูกบางคนเขียนว่าลูกอยู่ในการจดจำระลึกถึงเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงหรือ 45 นาที แม้กระนั้นก็ต้องมีการจดจำระลึกถึงในตอนเช้าตรู่ ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาเช่นกัน ผู้คนตื่นในตอนเช้าและสวดภาวนาชื่อของราม ขณะที่นั่งหมุนลูกประจำ ไม่ใช่ว่าพวกเขาหลุดหายไปเป็นผู้เดียวในเวลานั้น ไม่เลย พวกเขามีความคิดอื่น ๆ มากมายด้วยเช่นกัน ผู้เลื่อมใสศรัทธาที่แรงกล้านั้นสามารถทำให้สติปัญญาของเขาหนึ่งได้ นี่คือมนตราที่เจียบสงบ นี่คือประเด็นใหม่ คำว่า “มานมานะบาพ” ได้กล่าวไว้ในกิตะ อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีการใช้ชื่อศรัทธาณะ พวกเขาจึงจดจำศรัทธาณะ พวกเขาไม่เข้าใจสิ่งใดเลย อย่างแน่นอนลูกควรมีเหรียญติดตัวลูก บอกพวกเขาว่า: พ่อกำลังอธิบายผ่านร่างของบราห์มาและเรามีความรักต่อพ่อฉัน ผู้คนไม่มีความรู้ของดวงวิญญาณหรือดวงวิญญาณสูงสุด ไม่มีใครนอกจากพ่อสามารถให้ความรู้ฉัน ภาพของตรีมูรตีชีวาคือภาพหลัก - พ่อและมรดก เป็นเรื่องง่ายมากที่จะเข้าใจจริงนี้ มีปวงประชานับแสนๆคนถูกสร้างขึ้นจากนิทรรศการ มีราชาน้อยมาก แต่ประชากรของพวกเขาอยู่ในกลุ่มหลายล้าน หลายคนกลายเป็นปวงประชา แต่ลูกต้องทำความเพียรพยายามที่จะสร้างราชา ผู้ที่ทำงานรับใช้มากกว่าอย่างแน่นอนจะได้รับสถานภาพที่สูงกว่า ลูกๆบางคนมีความใส่ใจอย่างมากที่จะทำงานรับใช้ พวกเขาพูดว่า: ฉันต้องการลาออกจากงานของฉัน มีเพียงพ่อสำหรับฉันที่จะรับประทานอยู่แล้ว เวลานี้ฉันเป็นของบาบา และดังนั้นฉันจะได้รับการดูแลจากชีพบบาบา อย่างไรก็ตามบาบาก็พูดว่า: พ่อได้เข้ามาในร่างของผู้นี้ในสภาพของการปลดเกษียณของเขา ผู้เป็นแม่ยังเยาว์วัย และดังนั้นแม่ในขณะที่อาศัยอยู่ที่บ้าน พวกเขาสามารถทำงานรับใช้ทั้งสองประเภทได้ (ดูแลบ้านและทำงานรับใช้ทางจิต) บาบามาแนะนำลูกแต่ละคนตามสถานการณ์ของลูก ความยากลำบากมากมายก็เกิดขึ้นหากพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้แต่งงาน เหตุนี้เองก่อนอื่นบาบาก็ดูบุัญชักรกรรมของแต่ละคน ก่อนที่ท่านจะให้คำแนะนำ กับกุมารท่านจะพูดว่า: ลูกสามารถทำงานรับใช้และประกาศสิทธิ์ในมรดกจากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดด้วยการทำงานรับใช้นี้ ลูกจะได้รับอะไรจากพ่อฉันล่ะ? เพียงแค่ฝัน ทุกสิ่งจะกลายเป็นผงธุลี แต่แต่ละวันเวลาก็เหลือน้อยลงไป ลูกๆมากมายเชื่อว่าของพวกเขาก็จะได้รับมรดกจากทรัพย์สมบัติของพ่อของเขา แต่พ่อพูดว่า: พวกเขาจะไม่ได้รับทรัพย์สมบัติอะไรเลย ทรัพย์สมบัติทั้งหมดนั้นจะกลายเป็นเจ้าถ่าน พวกเขาคิดว่าผู้คนที่พวกเขาทิ้งไว้ข้างหลังจะรับประทานจากมรดกนั้น มันไม่ใช่เวลาเลยสำหรับทรัพย์สมบัติของผู้ที่มั่งคั่งจะถูกทำลาย ความตายกำลังยืนอยู่เบื้องหน้าลูก ไม่มีใครจะสามารถประกาศสิทธิ์ในมรดกนั้น มีลูกน้อยมากผู้ที่สามารถอธิบายสิ่งนี้อย่างชัดเจนมาก เพียงผู้ที่ทำงานรับใช้อย่างมากเท่านั้นที่จะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง ดังนั้นพวกเขาต้องได้รับความนับถือ ลูกต้องเรียนรู้จากพวกเขา ลูกต้องให้ความนับถือเป็นเวลา 21 ชาติเกิด พวกเขาจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงโดยอัตโนมัติ และดังนั้นพวกเขาจะได้รับ ความนับถือในที่ใดก็ตามที่พวกเขาไป พวกเขาเองสามารถเข้าใจว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่พวกเขาได้รับนั้นดี พวกเขามีความสุขเพียงเท่านั้น ลูกต้องให้ความใส่ใจอย่างเต็มที่ต่อการศึกษานี้ และต่อการทำงานรับใช้เพื่อที่จะประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรที่ไม่มีขีดจำกัด การศึกษานี้ไม่มีขีดจำกัด อาณาจักรกำลังถูกการก่อตั้ง ลูกศึกษาการศึกษาที่นี้และกลายเป็นเจ้าชายที่นั่น เมื่อมนุษย์ให้ทานทรัพย์สมบัติ พวกเขาถือกำเนิดกับราชาหรือผู้ที่มั่งคั่ง อย่างไรก็ตามความสุขนั้นชั่วคราว ลูกต้องให้ความใส่ใจอย่างมากต่อการศึกษานี้ ลูกควรมีความใส่ใจเกี่ยวกับการทำงานรับใช้ ลูกควรมีความต้องการที่จะไปยังหมู่บ้านของลูก และทำงานรับใช้ที่นั่น ผู้คนมากมายที่นั่นจะได้รับประโยชน์ บาบารู้ว่า กระนั้นยังไม่มีใครมีความสนใจในการทำงานรับใช้เช่นนั้น ลักษณะนิสัยที่ดีก็เป็นที่ต้องการ ไม่ควรจะเป็นว่าลูกทำให้งานรับใช้เสียหาย และด้วยเหตุนี้จึงประณามชื่อเสียงของยักษ์นี้ และสร้างความสูญเสียต่อตนเองเช่นกัน บาบออธิบายทุกสิ่งอย่างชัดเจน มีความใส่ใจอย่างมากต่อเหรียญตรา ฯลฯ เป็นที่เข้าใจว่าตามละครสิ่งนี้จะใช้เวลา รูปภาพ “ทรานส์โลท” ของลักษมีนารายณ์นี้ชิ้นหนึ่ง อย่างไรก็ตามวันนี้ลูกๆ มีลางดีของดาวพลุหัสขณะที่ฟรุ้งนึ่งจะมีลางร้ายของราหู ลูกแต่ละคนต้องเฝ้าดูบทบาทของลูกในละครอย่างเป็นทางการเป็นผู้สังเกตการณ์ที่ละวาง เพียงจำนวนน้อยนิดเท่านั้นที่ประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง เป็นไปได้ที่ลางร้ายของลูกจะถูกขจัดออกไป ถ้าลางร้ายของลูกถูกขจัดออกไป ลูกก็จะสามารถกระโดดสูงได้ ทำความเพียรพยายามที่จะสร้างชีวิตที่ดีเพื่อตนเอง มิฉะนั้นทุกสิ่งก็จะถูกทำลายวงจรแล้ววงจรเล่า ลูกจะคิดว่าลางร้ายได้กลับมาอีกครั้งเหมือนที่เคยเป็นในวงจรที่แล้ว เมื่อลูกไม่ทำตามศรั้มท์ ลูกก็ไม่สามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพได้ ศรั้มท์ของพระเจ้านั้นสูงสุดเหนืออื่นใด ไม่มีใครนอกจากลูกสามารถเข้าใจรูปภาพของลักษมีและนารายณ์นี้ ผู้อื่นเพียงแต่พูดว่ารูปภาพนี้ดีมาก เมื่อลูกเห็นรูปภาพเหล่านี้ โลกที่ไม่มีตัวตน อาณาเขตที่ละเอียดอ่อน โลกที่มีตัวตน และทั้งวงจรโลกก็เข้ามาสู่สติปัญญาของลูก ลูกกำลังกลับมาเติมไปด้วยความรู้ ต่างลำดับกัน

ไปตามความเพียรพยายามที่ลูกทำ บาบามีความสุขมากที่ได้เห็นรูปภาพเหล่านี้ ลูกๆนักเรียนควรมีประสบการณ์ของความ
สุขอย่างมาก: นี่คือนั่นที่เรากำลังจะกลายเป็นผ่านการศึกษา! ลูกได้รับสถานภาพที่สูงด้วยการศึกษา! ไม่ควรจะเป็นว่า
ลูกพูด: “อะไรก็ตามนั้นอยู่ในโชคของฉัน..” ลูกได้รับรางวัลด้วยการทำความเพียรพยายาม ลูกได้พบพ่อผู้ที่ดูแลลูกให้
ทำความเพียรพยายามแล้ว ลูกจะไปถึงสภาพที่เลวร้ายมาก ถ้าลูกไม่ทำตามการกำหนดของท่าน ก่อนอื่นอธิบายเหรียญ
เหล่านี้แก่ใครก็ตามที่มา ผู้ที่มีค่าก็จะขอในทันที: “ขอฉันสักเหรียญได้ไหม?” ได้แน่นอน ทำไมจะไม่ได้ล่ะ?” ผู้ที่เป็นของ
ศาสนานี้จะถูกยิงด้วยลูกธนู พวกเขาสามารถได้รับผลประโยชน์ พ่อให้สวรรค์บนฝ่ามือของลูกในหนึ่งวินาที ลูกควรจะ
มีความสุขอย่างมากเกี่ยวกับสิ่งนี้ ลูกควรให้ความรู้แก่ผู้เลื่อมใสศรัทธาของชีวา บอกพวกเขาว่า: “ชีพบบาบพูดว่า ด้วย
การจดจำพ่อลูกจะกลายเป็นราชาเหนือราชา” เพียงแค่ทำงานรับใช้นี้ตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพาราณสี มีวัด
มากมายที่สร้างให้ชีวา และดังนั้นงานรับใช้ที่ดีสามารถทำได้ที่นี่ ไม่ใครคนใดคนหนึ่งจะปรากฏตัวขึ้นมา เป็นงานรับใช้ที่
ง่ายมาก เพียงแค่สองและดูผล ลูกจะได้รับอาหารอย่างแน่นอน เพียงลองทำงานรับใช้และคอยดู ถึงอย่างไรก็มีศูนย์ต่างๆที่
นั่น ไปที่วัดในตอนเช้าและกลับมาในตอนกลางคืน เพียงแค่เปิดศูนย์บางแห่ง ลูกสามารถทำงานรับใช้ได้มากในวัดชีวา
วัดชีวาเป็นวัดที่สูงส่งที่สุด ในบอมเบย์มีวัดบาบูลนาล (เจ้าแห่งหนาม) ลูกสามารถไปที่นั่นทั้งวันเพื่อทำงานรับใช้และให้
ประโยชน์แก่ผู้คนมากมาย เหรียญเหล่านี้มันดีพอ เพียงแค่ลองและคอยดูผล บาบพูดว่า: ไม่ใช่แค่หนึ่งแสนเหรียญ
เท่านั้น ลูกสามารถแม้กระทั่งทำหนึ่งล้านเหรียญ ผู้สูงอายุสามารถทำงานรับใช้ที่ดีมาก จะมีปวงประชามากมายถูกสร้างขึ้น
มา พ่อเพียงพูดว่า: จดจำพ่อ ก็เท่านั้น ลูกได้ลิ้มคำว่า “มานมานะบาฟ” ไปแล้ว พระเจ้าพูดคำนี้ ศรีกฤษณะไม่ใช่พระเจ้า:
เขาใช้ 84 ชาติเกิดเต็ม ชีพบบาบทำให้ศรีกฤษณะสามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพนั้น มีความจำเป็นอะไรที่จะต้อง
ล้มลูกคลุกคลาน? พ่อพูดว่า: เพียงจดจำพ่อ! ลูกสามารถทำงานรับใช้ที่ดีที่สุดในวัดชีวา เพื่อที่จะได้รับความสำเร็จในงาน
รับใช้ จงรับใช้ในขณะที่ยังคงอยู่ในสภาพของสำนักที่เป็นดวงวิญญาณ เมื่อหัวใจของลูกสะอาด ความปรารถนาของลูก
ทั้งหมดจะได้รับการเติมเต็ม บาบให้คำแนะนำกับพาราณสีเป็นพิเศษ เพราะมีอาศรมสำหรับผู้ที่ปลดเกษียณที่นั่นด้วย
บอกพวกเขาว่า: พวกเราบราห์มินเป็นลูกๆของบราห์มา พ่อพูดผ่านบราห์มา: จดจำพ่อเพื่อที่บาปของลูกจะได้รับการ
ปลดปล่อย ไม่มีวิธีใดอื่น ตั้งแต่เข้าจรดคำ นิ่งในวัดชีวาและทำงานรับใช้ แค่ลองทำและคอยดูผล! ชีพบบาบตัวท่านเองพูด
ว่า: มีวัดมากมายที่สร้างให้พ่อ ไม่มีใครจะพูดสิ่งใดกับลูก แทนที่เช่นนั้นพวกเขาแม้กระทั่งมีความสุขมากยิ่งขึ้น ด้วยการ
พูดว่าลูกนั้นยกย่องสรรเสริญชีพบบาบอย่างมาก บอกพวกเขาว่า: “บราห์มานี้เป็นบราห์มิน ท่านไม่ใช่เทพ ผู้นี้จดจำชีพบา
บด้วยเช่นกัน และประกาศสิทธิ์ในสถานภาพนั้น ผ่านผู้นี้ชีพบบาบพูดว่า: จดจำพ่อผู้เดียวอย่างสม่ำเสมอ!” มันช่าง
ง่ายดายมาก จะไม่มีใครดูหมิ่นผู้สูงอายุ ยังไม่มีงานรับใช้มากนักเกิดขึ้นในพาราณสี นี่เป็นสิ่งที่ง่ายมากที่จะอธิบายโดยใช้
เหรียญและรูปภาพ หากบางคนยากจน บอกเขาว่า: เราให้สิ่งนี้แก่ท่านฟรี หากบางคนมั่งคั่งก็บอกเขาว่า: ถ้าท่านให้บางสิ่ง
กับเรา เราก็สามารถสั่งทำเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ประโยชน์กับผู้คนมากมายยิ่งขึ้น และดังนั้นก็จะมีคุณประโยชน์สำหรับท่าน
ด้วยเช่นกัน ธุรกิจนี้ของลูกจะดีที่สุด ให้บางคนแค่ลองและดูผล อัจจะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง ด้วยความรัก ระลึกถึง และสวัสดีตอน
เช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเอง ความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. สร้างสมความรู้ในชีวิตของลูกและทำงานรับใช้ มีความเคารพนับถือต่อผู้ที่ทำงานรับใช้มากมาย และผู้ที่มีลักษณะ
นิสัยที่ดีมาก
2. สร้างนิสัยของการอยู่ในการจดจำระลึกถึงขณะที่ทำการกระทำ เพื่อที่จะประสบความสำเร็จในงานรับใช้ที่ลูกทำ จงมี
สำนักเป็นดวงวิญญาณ และรักษาหัวใจของลูกให้สะอาด

พร: ขอให้ลูกเป็นตัวของการแก้ไขปัญหา และเฉลิมฉลองพิธีรำลึปัญหาทั้งหมด
ลูกประจำของลูกดวงวิญญาณผู้ที่เป็นตัวของการแก้ไขปัญหาคะพร้อม เมื่อลูกมั่นคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
พร้อมของลูก ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมของลูก ลูกจะมีประสบการณ์กับปัญหาทั้งหมดว่ามันเป็นราวกับเกม
เด็กๆ นั่นคือสิ่งเหล่านี้ได้จบสิ้นไปแล้ว ตัวอย่างเช่น เมื่อลูกคนหนึ่งเข้ามาอยู่เบื้องหน้าพ่อบราห์มาพร้อม
กับปัญหา เขาจะไม่มีคำถามกล้าหาญที่จะพูดถึงปัญหานั้น เขาจะล้มสิ่งนั้น ในทำนองเดียวกันลูกๆก็ต้อง
กลายเป็นตัวของการแก้ไขปัญหา แล้วลูกก็จะเฉลิมฉลองพิธีรำลึปัญหาทั้งหมดเป็นเวลาถึงครึ่งวงจร วิธี

แก้ปัญหาทั้งหมดของโลกคือการเปลี่ยนแปลง
คติพจน์: ผู้ที่ไตร่ตรองความรู้อย่างสม่ำเสมอคงอยู่อย่างปลอดภัยจากแรงดึงดูดของมายา

*** โอม ชานติ ***

ด้วยจิตใจที่ทรงพลังของคุณ จงทำงานรับใช้ของการให้สกาช

อยู่อย่างมั่นคงในรูปเทวดานางฟ้าที่เป็นแสงที่เบาสบายของคุณ เป็นผู้สังเกตการณ์ที่ละวาง และขณะที่สังเกตการณ์ บทบาททั้งหมด จงให้สกาช นั่นคือให้ความร่วมมือ เพราะคุณเป็นเครื่องมือที่จะให้คุณประโยชน์แก่ทุกคน การให้สกาชคือการเติมเต็มความรับผิดชอบของคุณ แต่คุณต้องให้สกาชขณะที่อยู่ในสภาพที่สูงส่ง พร้อมกับการรับใช้ด้วยคำพูด ทำงานรับใช้ของการให้สกาชด้วยทัศนคติของความปรารถนาดีในจิตใจของคุณด้วยเช่นกัน